

Số : 02/NQ-HĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 1996

## **NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA V  
KỲ HỌP LẦN THỨ 5 VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG  
VĂN HÓA, ĐẤU TRANH BÀI TRỪ MỘT SỐ TỆ NẠN XÃ HỘI NGHIÊM TRỌNG  
VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA LÀNH MẠNH, TIẾN BỘ ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC  
DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ**

Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa V đã tiến hành kỳ họp thứ 5 trong các ngày 25, 26, 27, 29 và 30-01-1996.

Kỳ họp đã nghe :

- Ủy ban nhân dân thành phố trình bày báo cáo tình hình tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố và kế hoạch thực hiện Nghị định 87, 88/CP, Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng.

- Ý kiến thẩm định của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân thành phố.

Sau khi thảo luận, Hội đồng nhân dân thành phố

## **QUYẾT NGHỊ**

I- HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GHI NHẬN NHỮNG NỖ LỰC PHÁT TRIỂN TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA THÔNG TIN TRONG NHỮNG NĂM QUA :

Hoạt động văn hóa trên địa bàn thành phố có bước phát triển về nhiều mặt, mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân thành phố có nâng lên :

- Các hoạt động lễ hội, kỷ niệm các ngày lịch sử trong năm, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân, ngày càng đa dạng, phong phú.

- Có những công trình xây dựng chào mừng kỷ niệm 20 năm giải phóng miền Nam, giải phóng thành phố mang ý nghĩa thiết thực (đền tưởng niệm Bến Dược Củ Chi, Nhà truyền thống, Trung tâm thể dục thể thao ở một số huyện, quận).

- Bước đầu khôi phục phong trào văn nghệ quần chúng, được các đoàn thể nhân dân quan tâm, có tác dụng tốt trong xã hội.

- Nhiều di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố được công nhận, duy tu bảo dưỡng và đang triển khai.

- Các phương tiện nghe nhìn do nhân dân tự trang bị đã tăng lên đáng kể.

II- HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHẤT TRÍ NHÂN ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI CẦN PHẢI CÓ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, DỊCH VỤ VĂN HÓA VÀ TRONG QUẢNG CÁO, CÙNG NHƯ NHỮNG TỒN TẠI LỚN TRONG VIỆC BÀI TRỪ MỘT SỐ TỆ NẠN XÃ HỘI NGHIÊM TRỌNG :

*1/ Trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa đang diễn ra nhiều hiện tượng không lành mạnh, gây tác hại xấu trong xã hội, là một nguy cơ lớn đối với việc bảo vệ văn hóa đạo đức dân tộc, giáo dục thế hệ trẻ và gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia :*

- Nhiều loại băng đĩa hình, băng đĩa nhạc, sách báo ấn phẩm có nội dung độc hại đang lưu hành khá rộng rãi, gây ảnh hưởng rất xấu trong xã hội, nhất là trong thanh thiếu nhi.

- Nhiều cơ sở buôn bán, kinh doanh dịch vụ in sang băng và ấn phẩm, điếm cho thuê và chiếu băng video, băng đĩa nhạc ... hoạt động trái phép.

- Các tệ nạn xã hội mãi dâm, ma túy, cờ bạc... dưới nhiều hình thức, nhiều tiếp viên, vũ nữ trá hình mãi dâm núp bóng trong các khách sạn, nhà trọ, nhà hàng, điếm massage, quán bia, điếm chiếu video, karaoke, vũ trường... chưa được ngăn chặn và có chiều hướng gia tăng.

*2/ Tình trạng mất trật tự, thiếu thẩm mỹ và kém văn hóa trong quảng cáo, bảng hiệu, nhất là quảng cáo ngoài trời chậm được khắc phục. Nhiều bảng quảng cáo và bảng hiệu sai quy định, không xin phép, Công ty quảng cáo không chấp hành việc tháo gỡ, coi thường dư luận và sự quản lý của Nhà nước, không được xử lý kịp thời.*

*3/ Tình trạng sút giảm trong lãnh vực điện ảnh, sân khấu, ca nhạc :*

- Hoạt động điện ảnh đang ở trong tình trạng khó khăn nghiêm trọng, ít tác phẩm hay, giảm sút khán giả. Hệ thống rạp chiếu bóng cũ kỹ, xuống cấp, nhiều rạp bỏ trống, lãng phí hoặc sử dụng không đúng mục đích.

- Hoạt động sân khấu của các đoàn nghệ thuật sa sút nghiêm trọng, hoạt động cầm chừng, sức thu hút khán giả giảm mạnh.

- Các đoàn nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp hoạt động không thường xuyên, chủ yếu biểu diễn vào các đợt hoạt động tập trung, các ngày lễ, hội lớn.

4/ Đời sống văn hóa của nhân dân ngoại thành còn thấp, thiếu được quan tâm.

*Nguyên nhân của tình hình trên :*

+ Do nhận thức không đầy đủ về tác dụng nguy hại của văn hóa đồi trụy, bạo lực. Thêm vào đó có khuynh hướng thương mại hóa các hoạt động văn hóa, thậm chí chạy theo thị hiếu thấp kém. Một số đơn vị sản xuất kinh doanh chạy theo lợi nhuận, thiếu ý thức trách nhiệm đối với xã hội. Nhiều cán bộ Nhà nước không gương mẫu, thậm chí bao che hoặc tham gia vào các hoạt động văn hóa độc hại.

+ Cơ quan chính quyền nhiều nơi, nhiều lúc buông lỏng quản lý Nhà nước ; thiếu biện pháp quản lý phù hợp trong tình hình mới ; phân cấp, giao quyền trong quản lý văn hóa không rõ ràng, chưa hợp lý ; xử lý vi phạm thiếu kiên quyết. Tình trạng ăn cắp bản quyền chưa được ngăn chặn.

+ Sự phối hợp giữa ngành văn hóa thông tin với các ban ngành thiếu liên tục và chặt chẽ nhất là ở cơ sở. Đặc biệt thiếu quan tâm phối hợp với các đoàn thể quần chúng, các Hội chuyên ngành để vận động nhân dân đấu tranh chống văn hóa phẩm độc hại và phát huy văn hóa lành mạnh, mang bản sắc truyền thống dân tộc và truyền thống cách mạng.

+ Việc đầu tư cho các loại hình văn học nghệ thuật từ nghiên cứu phê bình, sáng tác, biểu diễn cho đến xuất bản, phát hành, sản xuất kinh doanh dịch vụ văn hóa chưa đúng mức, chưa huy động được sức dân và phát huy lực lượng chuyên nghiệp tham gia tích cực. Cơ sở vật chất của các ngành văn hóa, nghệ thuật nói chung yếu kém, lạc hậu. Chậm quy hoạch ngành trong các lĩnh vực : điện ảnh, chiếu bóng phát hành phim, các dịch vụ văn hóa, hoạt động quảng cáo...

+ Đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy quản lý lĩnh vực văn hóa xã hội từ thành phố đến cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

III.- HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÁN THÀNH BÁO CÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ DỊCH VỤ VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 87, 88/CP CỦA CHÍNH PHỦ, CHỈ THỊ 814/TTG CỦA THỦ TƯỚNG ĐỒNG THỜI NHẤN MẠNH THÊM :

A- Phát động toàn thể nhân dân, các ngành, các cấp, các đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc cùng với các cơ quan Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng tiến hành cuộc vận động lớn nhằm thực hiện tốt Nghị định của Chính phủ và Chỉ thị của Thủ tướng. Cuộc vận động nhằm vào các mục tiêu :

1/ Bài trừ các loại văn hóa đồi trụy dâm ô, bạo lực và phản động thể hiện dưới bất kỳ hình thức nào (phim ảnh, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc, sách báo, lịch, quảng cáo...), trong hoạt động và sinh hoạt văn hóa.

2/ Thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động dịch vụ văn hóa, quảng cáo, băng hiệu cho phù hợp với nội dung văn hóa, đạo đức của dân tộc, đúng với pháp luật Nhà nước.

3/ Bài trừ các tệ nạn mại dâm, ma túy, cờ bạc, số đề, mê tín dị đoan hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào.]

4/ Tổ chức tốt phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng. Tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp và quan tâm đầu tư cho hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật phát triển mạnh mẽ. Qui hoạch, hướng dẫn, tổ chức có hiệu quả mạng lưới các dịch vụ văn hóa.

**B- Các chủ trương biện pháp :**

1/ Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chủ trương thiết lập trật tự kỷ cương quản lý Nhà nước về văn hóa cho các ngành các cấp, các đơn vị

trên địa bàn và sâu rộng trong nhân dân. Mở cuộc vận động lớn huy động các đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, các cấp chính quyền và toàn dân tích cực tham gia bài trừ văn hóa độc hại và những tệ nạn xã hội nghiêm trọng, bảo vệ xây dựng nền văn hóa lành mạnh đậm đà bản sắc dân tộc. Phát huy vai trò của tổ nhân dân, tổ đoàn thể trong chống văn hóa độc hại.

2/ Đẩy mạnh vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới trên địa bàn dân cư. Thông qua đó xây dựng gia đình văn hóa. Gia đình là nơi lưu truyền lối sống mang truyền thống dân tộc, nơi diễn ra sự thụ hưởng văn hóa, là tiêu điểm của cuộc vận động phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và đấu tranh ngăn ngừa văn hóa độc hại.

3/ Qui hoạch, đầu tư phát triển các loại hình hoạt động văn hóa, các lĩnh vực hoạt động văn hóa chuyên nghiệp, văn hóa quần chúng đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội. Sắp xếp hệ thống các rạp hát, rạp chiếu bóng đảm bảo sử dụng rạp có hiệu quả và phục vụ tốt nhu cầu văn hóa của đông đảo nhân dân. Sắp xếp hợp lý các hãng phim, nâng cấp câu lạc bộ sân khấu thể nghiệm thành Nhà Hát thể nghiệm theo quy chế Nhà nước và quan tâm đầu tư cơ sở vật chất thiết bị kỹ thuật cho ngành điện ảnh, băng từ, đĩa CD...

4/ Kiên quyết chống văn hóa độc hại bằng nhiều biện pháp, có tổ chức lực lượng chuyên sâu làm thường xuyên liên tục. Phát hiện và đánh trúng bọn chủ chứa mại dâm, chủ chích ma túy, đánh bạc, chủ đê. Bọn chủ mưu và tổ chức trong lĩnh vực sản xuất, in ấn, nhân bản, phát hành các loại phim ảnh, băng đĩa từ, ấn phẩm độc hại. Kiên quyết sắp xếp lại hợp lý các tụ điểm karaoke, cà phê video, cà phê máy lạnh, vũ trường, điểm dịch vụ băng video, điểm massage theo đúng qui chế của Chính phủ. Nghiêm cấm việc sử dụng tiếp viên và vũ nữ trá hình mại dâm. Nghiêm trị mọi cán bộ công nhân viên chức Nhà nước vi phạm các chủ trương chỉ thị của Nhà nước về đấu tranh chống văn hóa độc hại và chủ trương bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng. Đồng thời kiến nghị Chính phủ có biện pháp ngăn chặn văn hóa độc hại nước ngoài xâm nhập vào nước ta, đồng thời kiểm tra chặt chẽ giao lưu văn hóa với nước ngoài.

5/ Kiện toàn tổ chức bộ máy ngành văn hóa thông tin, nâng cao trách nhiệm và năng lực toàn ngành, đầu tư kinh phí đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa, đầu tư các phương tiện chuyên dùng để đủ sức và đủ điều kiện để giám định, giám sát, kiểm tra trên lĩnh vực văn hóa.

6/ Tăng cường công tác nghiên cứu, phê bình, sáng tác văn học nghệ thuật, có chính sách khuyến khích các văn nghệ sĩ chuyên nghiệp, đào tạo bồi dưỡng lực lượng văn nghệ sĩ trẻ đồng thời tổ chức tốt việc xuất bản, phát hành và xuất nhập khẩu có chọn lọc những sản phẩm văn học nghệ thuật tinh hoa của thế giới. Kiến nghị Chính phủ cho phép thành phố nhập trực tiếp văn hóa phẩm.

7/ Hội đồng nhân dân thành phố chủ trương tổ chức Giải thưởng Văn học Nghệ thuật hai năm một lần. Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố cùng các tổ chức hội đoàn liên quan thực hiện.

8/ Nhanh chóng qui hoạch hoạt động quảng cáo, sắp xếp tổ chức lại các công ty quảng cáo. Có những quy định hướng dẫn nội dung và hình thức quảng cáo. Xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm Nghị định của Chính phủ về quảng cáo, bằng hiệu.

### **C- Các nhiệm vụ trước mắt :**

1/ Phát động rộng rãi quần chúng, thành cuộc vận động lớn trên mặt trận văn hóa thực hiện Nghị định 87-88/CP và Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian dài hạn, có các đợt tập trung, gắn chặt với quá trình phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng.

2/ Đấu tranh, truy quét các hoạt động văn hóa độc hại, nhanh chóng thiết lập trật tự trong quảng cáo, bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng, xử lý nghiêm và ở mức cao nhất các vụ việc vi phạm, đặc biệt là tệ mãi dâm, ma túy, hiếp dâm trẻ vị thành niên. Đối với cán bộ, công chức vi phạm phải có hình thức xử lý kiên quyết, kể cả sa thải và truy tố ra Tòa.

3/ Đầu tư tập trung một phần ngân sách đồng thời vận động tài trợ từ nhiều nguồn trong xã hội để sản xuất những sản phẩm văn hóa lành mạnh đáp ứng nhu cầu văn hóa của nhân dân và để hỗ trợ phong trào văn hóa quần chúng ở các địa phương, đoàn thể. Quan tâm đầu tư hoạt động văn hóa và nâng mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân ở nông thôn ngoại thành.

4/ Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể Nghị quyết này, huy động các ngành các cấp và lực lượng các phương tiện thông tin đại chúng tích cực tham gia. Trong năm 1996, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ nghe báo cáo sơ kết và tổng kết vào các kỳ họp thường lệ.

Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi đồng bào thành phố tích cực tham gia cuộc vận động trên mặt trận văn hóa và đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội nghiêm trọng. Giáo dục con em và gia đình không xem, không đọc, không nghe những loại văn hóa phẩm độc hại, đồng thời phát hiện và đấu tranh chống mọi vi phạm. Cán bộ công nhân viên chức Nhà nước hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong cuộc sống gia đình và quan hệ xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, lòng yêu nước và tự hào là người Việt Nam, đồng bào thành phố, các ngành, các cấp hãy ra sức xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong mỗi gia đình, mỗi khu phố, xóm ấp, xã, phường, vì tương lai của thế hệ trẻ và sự phát triển của đất nước.-

T/M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Chủ tịch

**Phạm Chánh Trực**

